

Để thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: GỠ KHÓ ĐỂ THỨC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Mặc dù có nhiều tiện ích nhưng việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thói quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch còn khá phổ biến, tỷ lệ TTKDTM qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến nay mới chiếm khoảng 75% tổng doanh số thanh toán.



Từ ngày 1/4/2022, Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Phong (Vũ Thu) là 1 trong 8 quỹ tín dụng nhân dân triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking trên điện thoại di động.

Đến hết tháng 6/2022, tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 862.000 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, TTKDTM chiếm khoảng 75% tổng doanh số thanh toán. Một trong những rào cản lớn nhất trong việc triển khai TTKDTM hiện nay

đó chính là thói quen sử dụng tiền mặt trong nhân dân; đa số người dân ít sử dụng dịch vụ online hoặc thẻ ngân hàng trong công tác thanh toán do lo ngại về tính bảo mật, rủi ro lộ thông tin và ngại thay đổi về thói quen sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị chấp nhận TTKDTM chỉ tập trung ở

khu vực thành phố Thái Bình và các thị trấn, thị tứ gây khó khăn cho người dân ở các vùng nông thôn, vùng xa khu dân cư khi sử dụng các dịch vụ TTKDTM. Cùng với đó, hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TTKDTM phát triển chưa đồng bộ giữa các ngân hàng; nền tảng

tin học, quản trị dữ liệu của các đơn vị trường học, bệnh viện, nhà máy nước chưa đồng bộ, khả năng tương thích chưa cao; ở khu vực nông thôn, do điều kiện khó khăn, trở ngại và nhận thức hạn chế nên đại bộ phận người dân vẫn chưa có điều kiện để tiếp cận với các dịch vụ và tiện ích thanh toán hiện đại. Để thúc đẩy TTKDTM, đưa TTKDTM trở thành phổ biến trong nhân dân đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg, ngày 28/10/2021 phê duyệt để án đẩy mạnh TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2006/QĐ-NHNN, ngày 17/12/2021 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg. Hiện thực hóa chỉ đạo của cấp trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cũng xây dựng kế hoạch triển khai toàn địa bàn, trong

đó tập trung chỉ đạo từng đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm TTKDTM thông qua tài khoản ngân hàng, chuyển khoản qua thẻ ATM, thanh toán qua POS, các dịch vụ thu hộ, chi hộ cho các tổ chức kinh tế và cá nhân. Các TCTD trên địa bàn tỉnh cũng nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, mở rộng mạng lưới, kênh cung ứng sản phẩm, dịch vụ thanh toán giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng thuận tiện, chi phí hợp lý; chú trọng phát triển mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phát triển tại địa bàn các huyện, khu vực nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường; tăng cường phối hợp với bộ phận dịch vụ thanh toán hội sở chính trên cơ sở đó kịp thời cập nhật, đưa ra các sản phẩm mới triển khai trên địa bàn, phát triển các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng cho phép thực hiện nhiều dịch vụ thanh toán với nhiều hình thức thanh toán như: internet banking, mobile banking, thanh toán bằng mã QR code, thanh toán phi tiếp xúc, ví điện tử; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, cán bộ làm công tác thanh toán... Hiện nay, chuyển đổi số là một chủ trương lớn mà Chính phủ và các bộ, ngành đang nỗ lực triển khai thực hiện. Với sự vào cuộc tích cực của ngành ngân hàng sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động TTKDTM, tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình



Đến hết tháng 5/2022, TTKDTM của Chi nhánh chiếm hơn 50% tổng doanh số thanh toán, trong đó có 6.904 giao dịch qua POS, 782.528 giao dịch qua ATM và 902.207 giao dịch qua ngân hàng điện tử. Mặc dù những kết quả đạt được là tích cực nhưng việc phát triển dịch vụ TTKDTM trong thời gian qua của Chi nhánh vẫn gặp không ít khó khăn, đó là: người dân, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, đại đa số chưa thích nghi với hình thức thanh toán, tâm lý e ngại khi giao dịch trên các ứng dụng điện tử; một số đơn vị cung cấp dịch vụ công vẫn triển khai hình thức thu tiền mặt, chưa thực sự phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong việc thúc đẩy TTKDTM; đơn vị chấp nhận thẻ chưa sẵn sàng vào cuộc, còn lo về phí và giá cả nên chưa hỗ trợ khách hàng sử dụng hình thức thanh toán qua POS; số lượng máy ATM, POS của Chi nhánh vẫn còn hạn chế, chưa phủ kín tại các điểm giao dịch của Chi nhánh. Để khắc phục khó khăn, Chi nhánh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó giúp khách hàng nắm rõ tiện ích của các sản phẩm dịch vụ từ đó nâng cao tỷ lệ sử dụng; ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Điện lực Thái Bình và một số công ty nước sạch trên địa bàn để phát triển dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nước; tăng cường máy ATM, mở thẻ Lọc Việt, thẻ tín dụng nông nghiệp, miễn các loại phí dịch vụ, phí chuyển tiền nhằm phát triển dịch vụ TTKDTM và hạn chế tín dụng đen tại khu vực nông thôn...

Bà Trần Thị Phương, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Phong (Vũ Thu)



Là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân của tỉnh triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking trên điện thoại di động nên Quỹ cũng gặp không ít những khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất đó là mặc dù khách hàng có mở tài khoản tại quỹ nhưng do hạn chế về trình độ nên việc sử dụng trên điện thoại thông minh chưa được thành thạo. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ, miễn phí dịch vụ chuyển tiền... nên chỉ sau 2 tháng triển khai sử dụng đã có gần 100 khách hàng và nhân viên của Quỹ sử dụng ứng dụng, từ đó góp phần đóng góp tích cực vào phát triển dịch vụ TTKDTM tại khu vực nông thôn.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẾN CUỐI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN

- Tăng trưởng doanh số TTKDTM qua hệ thống ngân hàng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 20 - 25%/năm;
- Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân, tăng số lượng điểm chấp nhận TTKDTM lên trên 1.600 điểm;
- Ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác;
- Đến hết năm 2025: Phần đầu lắp đặt khoảng 240 máy ATM, 1.200 máy POS, mở trên 1,5 triệu tài khoản cá nhân, phát hành trên 1,7 triệu thẻ thanh toán các loại; tối thiểu 90% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức TTKDTM, từ 90 - 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 60% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM, 60% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức TTKDTM.

MINH HƯƠNG

DragonGroup hiện thực hóa khát vọng xây dựng những đô thị trong mơ

Khát vọng xây dựng những đô thị trong mơ, thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sống cho người Việt đang được Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) hiện thực hóa với hàng loạt các dự án trọng điểm tại các tỉnh, thành phố.

Tiên phong kiến tạo xu hướng

Là doanh nghiệp phát triển bất động sản am hiểu thị trường, tập quán và thị hiếu khách hàng tại Thái Bình, DragonGroup rất thành công khi triển khai các dự án trên "Quê hương năm tấn".

Khi nói về dự án khởi điểm Thái Bình Dragon City, ông Nguyễn Trường Thăng, Phó Tổng giám đốc DragonGroup chia sẻ: Với dự án Thái Bình Dragon City, mục tiêu ban đầu của DragonGroup không đơn thuần là xây dựng hạ tầng giao thông và nhà ở rồi phân lô bán nền để thu lợi nhuận trước mắt. Chúng tôi quyết tâm xây dựng nơi đây (lúc này đang là một cánh đồng, giao thông đi lại khó khăn) thành một khu đô thị đồng bộ, đa chức năng với đầy đủ tiện ích như các thành phố lớn nhưng phù hợp với tập quán văn hóa và thu nhập của đại đa số người dân địa phương. DragonGroup mong muốn mang đến một làn gió mới, hình mẫu tiên phong mở ra xu thế phát triển đa dạng các loại hình bất động sản tại Thái Bình. Tại thời điểm đó, không ai tin chúng tôi có thể làm được.

Trước những cơ hội và sự cạnh tranh ngày càng



Khu đô thị sinh thái phức hợp DragonHomes Eco City do DragonGroup triển khai tại xã Vũ Phú (thành phố Thái Bình).

lớn của thị trường bất động sản Việt Nam, cơ hội sẽ dành cho những nhà đầu tư thấu hiểu thị trường và biết cách tận dụng để đón đầu xu hướng. Các dự án bất động sản xanh sẽ là xu thế được lựa chọn, đặc biệt khi biến đổi khí hậu toàn cầu hay dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Nắm bắt xu hướng đó, DragonGroup đã phát triển dự án DragonHomes Eco City tại xã Vũ Phú (thành phố Thái Bình) là dự án khu đô thị sinh thái phức hợp đầu tiên tại Thái Bình, với 3,6ha dành cho cây xanh và mặt nước, đồng thời thiết kế hàng chục tiện ích trong khuôn viên như công viên, đồi cảnh, quảng trường, vườn thiên, bãi cỏ, các tiện ích xanh như trạm sạc xe điện VinFast, hệ thống xử lý nước thải công nghệ châu Âu... Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng

lượng, giảm thiểu phát thải, tạo lập môi trường sống trong lành, bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bắt tay "ông lớn" nâng tầm sản phẩm

Không dừng lại ở thành công của thương hiệu bất động sản trung và cao cấp, DragonGroup tiếp tục ra mắt thương hiệu bất động sản đại chúng DragonEco, đánh dấu bước chuyển trên thị trường bất động sản Thái Bình với dự án chung cư DragonEco Apartment.

Tại dự án này, DragonGroup lựa chọn hợp tác với các đối tác hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, tư vấn giám sát như: Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; Công ty Cổ phần LICOIG 13 - Nền móng xây dựng (LICOIG13 - FC);

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCOMI)... để kiến tạo nên những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho thị trường.

Mới đây nhất, DragonGroup đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - "Big 4 ngành xây dựng", nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam để triển khai các dự án sắp tới. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược lần này là cột mốc quan trọng để DragonGroup nâng chất lượng sản phẩm bất động sản, hướng đến xây dựng những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, tiện ích tối ưu, mang lại không gian sống chất lượng cao, tiện nghi, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở các tỉnh, thành phố lớn.



DragonGroup và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký kết hợp tác chiến lược.

Hiện thực hóa những đô thị trong mơ

Với khát vọng tiên phong khai phá những vùng đất mới, DragonGroup không ngừng nỗ lực phát triển nhanh chóng quy mô lớn, hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh... Những đô thị trong mơ, những cuộc sống trọn vẹn đang dần được hình thành dưới tầm huyết, nỗ lực của DragonGroup. Chia sẻ về những dự án sắp triển khai, bà Vũ Thị Thà, Chủ tịch Hội đồng quản trị DragonGroup cho biết: Sắp tới, DragonGroup sẽ nâng tầm các dự án bất động sản hướng tới những xu hướng mới, hiện đại, phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng và nhu cầu của người dân nhằm hướng tới mục tiêu thay đổi diện mạo đô thị, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn cho quê hương Thái Bình. Cùng với đó, xúc tiến đầu tư dự án tại một số tỉnh, thành phố lớn, phát triển các khu đô thị chức năng và chuỗi các dịch vụ đi kèm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào người Việt.

Là cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, nơi cửa khẩu quốc tế giao thương sầm

uất, là "miền đất hứa" của dòng vốn đầu tư, đồng thời sở hữu địa thế đặc biệt với sự thuận lợi về giao thông, tài nguyên khoáng sản, tiềm năng du lịch..., Lào Cai có điều kiện phát triển nền kinh tế nhanh, mạnh, bền vững, trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc Việt Nam và có tác động lan tỏa đến các vùng lân cận. Thế nhưng, đô thị Lào Cai chưa thực sự tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn song đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình trọng điểm như dự án cảng hàng không Sapa, cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cầu Phú Thịnh, cầu Mống Sến..., DragonGroup đang triển khai xây dựng dự án khu đô thị dịch vụ thương mại DragonHomes Metropolis tại khu đô thị 21 (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) với hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng hệ sinh thái tiện ích vượt trội. Với quy mô 9,3ha, gồm 51 căn Shophouse, 42 căn biệt thự, 93 căn liên kế, dự án hứa hẹn mang đến cho khách hàng Lào Cai một nơi ở xứng tầm và một sản phẩm đầu tư sinh lợi vượt trội. Dự án hiện đã hoàn thiện phần hạ tầng, đang triển khai thi công nhà mấu, sẵn sàng ra mắt khách hàng trong thời gian tới.

P.V

► Từ ngày 1/8/2022 được ưu đãi khi rút tiền trước hạn tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Đó là nội dung chính của Thông tư số 04/2022/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16/6/2022 thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN.

Sơ với Thông tư số 04/2011/TT-NHNN, Thông tư số 04/2022/TT-NHNN có điểm khác biệt, tạo nhiều thuận lợi hơn cho khách hàng. Đó là, nếu như sơ với quy định cũ, khách hàng rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo dõi từng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi; thì tại Thông tư số 04/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm quy định về trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi. Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó và phần tiền gửi còn lại sẽ được áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. Thông tư số 04/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022.

KIM NGÂN

► **HỘI LHPN HUYỆN ĐỒNG HƯNG Đăng ký thực hiện 116 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao**

Sáng ngày 7/7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Hưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ huyện Đồng Hưng tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và tổ chức nhiều hoạt động nổi bật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Các cấp hội đã đăng ký thực hiện 116 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đăng ký giúp gần 500 gia đình thiếu nhi "5 không, 3 sạch". Trích quỹ hội và vận động xã hội hóa, tiếp nhận quà tết của Hội LHPN tỉnh trao cho gần 750 phụ nữ, trẻ em nghèo; nhận đỡ đầu 33 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; trao 400 con giống cho 40 hộ; trao gần 460 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho phụ nữ khó khăn... Các cấp hội cũng đã tổ chức 96 lớp tập huấn chuyên ngành khoa học kỹ thuật cho gần 8.000 lượt chị em tham gia học tập; tiếp tục khai thác và quản lý tốt nguồn vốn từ các ngân hàng với số dư đến hết tháng 5 là trên 559 tỷ đồng cho 8.751 lượt chị vay phát triển kinh tế.

Từ nay đến cuối năm 2022, các cấp hội tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm để ăn sản xuất vụ mùa, vụ đông, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương...

THU HIỀN